

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตาม จำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้</p>	<p>๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุ เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมลงชื่อใน เอกสารการตรวจด้วยตนเองทุกครั้ง ๓. บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับวัสดุสำนักงาน ทุกครั้ง</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”</p>
<p>กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้</p>	<p>๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการดำเนินการ</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”</p>
<p>ผู้กระทำกฎหมายจรรยาจรเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาจร แลกกับการไม่ ดำเนินคดีหรือ เขียนใบสั่ง</p>	<p>๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการอำนวยความสะดวก การจราจรอย่างสม่ำเสมอ ๒. จุดที่อำนวยความสะดวกการจราจรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการรับสินบนหรือ เรียบรับผลประโยชน์ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการดำเนินการ</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”</p>
<p>เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี</p>	<p>๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวน ผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสืบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”</p>

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การเปลี่ยนแปลงหรือลดจำนวนของ กลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษ ให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคคสุญหาย	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”
จับทำบันทึกจับกุมไม่มีความรัดกุม เพื่อให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่าง สม่ำเสมอ ๒. งานสืบสวนมีการประสานงานและทำงานร่วมพนักงานสอบสวนและสำนักงานอัยการในการจัดทำบันทึก จับกุม ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคคสุญหาย	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”
รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสาอัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการสอบสวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการสอบสวน	ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ดี”

พ.ต.อ.



(นราวี บินแวนอารง)

ผกก.สภ.จจะแนะ